

TPA CHARITY

# RUN 2018 FOR THE BLIND

## มอบความสุข ทุกก้าววิ่ง

### วิ่ง (ไป) ด้วยกัน ปันน้ำใจ เพื่อคนตาบอด



**กลับ** มาอีกครั้งกับการวิ่งเพื่อสร้างสุข...สุขภาพกาย สุขภาพใจ ไปพร้อมๆ กับการให้พร้อมตอกย้ำนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีผ่านการออกกำลังกาย

TPA Charity Run กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ที่สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ตระหนักถึงความสำคัญการดูแลสุขภาพ สุขภาพ และออกกำลังกายของประชาชน พร้อมช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกาย เนื่องจากประชาชนชาวไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มใส่ใจในเรื่องสุขภาพน้อยลง กอปรกับภาวะที่เร่งรีบ และสภาวะการแข่งขันสูงในสังคมปัจจุบัน ทำให้อาจจะไม่มีเวลาว่างในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง

และในปีพ.ศ.2561 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้ธีม "TPA Charity Run 2018... Run For The Blind วิ่ง (ไป) ด้วยกัน ปันน้ำใจ เพื่อผู้พิการทางสายตา" โดย ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในประเทศไทย ให้ได้รับการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สร้างโอกาสทางวิชาชีพในการหารายได้เลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ โดยครั้งนี้จะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน ก่อตั้งขึ้นจากแนวความคิดของ มิสเจนเวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอด ชาวอเมริกัน ที่มีความมุ่งมั่น และ





ต้องการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น และเห็นว่าประเทศไทยในขณะนั้น ยังไม่มีองค์กรใดให้ความสนใจช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น จึงเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

- เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งชายหญิง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
- เพื่อให้การศึกษาสายสามัญและการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
- เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารงาน

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ให้การสงเคราะห์ผู้บกพร่องทางการเห็น โดยตั้งอยู่ในหลักการที่ว่า การช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นนั้น มิใช่ช่วยเพียงการเริ่มต้นที่โรงเรียน เพื่อให้ได้รับการศึกษาเท่านั้น หากแต่ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางวิชาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

จากความสำคัญ และคุณประโยชน์ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity Run 2018... run for The Blind วิ่ง (ไป) ด้วยกัน บันน้ำใจ เพื่อผู้พิการทางสายตา” จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สวนลุมพินี เพื่อร่วมสมทบทุนแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา ให้ได้รับการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สร้างโอกาสทางวิชาชีพในการหารายได้เลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ





โดยกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity Run 2018... run for The Blind” ประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร อัตราค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 500 บาท ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (รับเพียง 1,500 ท่านเท่านั้น) **สำหรับผู้พิการทางสายตา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย**

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และ ร่วม กัน สร้าง โอกาส ให้ผู้พิการทางสายตาด้วยการร่วมสมทบทุน และร่วมกันสร้างพลัง สร้าง ความสามัคคี ความมีน้ำใจ และสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กัน กับกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity Run 2018... run for The Blind” วิ่ง (ไป) ด้วยกัน บันน้ำใจ เพื่อผู้พิการทางสายตา” วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 05.00 น. ณ สวนลุมพินี สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ [www.tpa.or.th](http://www.tpa.or.th) หรือ FB: TPA Charity Run สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร 02 258 0320-5 ต่อ 1111, 1113

